

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

HYDRO – ไล่ตามน้ำ(เขียว)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จริงๆ เคยมีคำกล่าวที่ว่า “น้ำเขียว อย่าขวางเรือ” ถ้าจะเอาคำกล่าวนี้มาใช้กับตลาดหุ้น หรือ หุ้นนั้น ก็ต้องน่าจะมึมมอมแบบว่า เวลาตลาด หรือ หุ้นกำลังลง และลงแรงๆ นั้น ก็ไม่ควรรีบเข้าไปช้อนซื้อ ถ้าหากไม่ได้หวังการเด็งสั้นๆ เพื่อเก็งกำไร... แม้แต่จะหวังเด็งสั้นๆ ก็ยังเสี่ยงเหมือนกัน หรือดีไม่ได้ อาจจะต้องขายตามน้ำไปเสียด้วยซ้ำ... และก็เช่นกัน เวลาที่ตลาด หรือ หุ้น กำลังขึ้น และขึ้นแรงๆ ด้วยแล้วนั้น ก็ไม่ควรรีบขาย ปล่อยให้ขึ้นไปจนหนึ่งๆ ลักพัก แล้วค่อยว่ากัน แล้วก็ดีไม่ได้เช่นกัน อาจจะไม่ซื้อแบบตามน้ำด้วยนั่นเอง... แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ นั้น ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชำนาญด้วยนะ หุ้นแบบไหน เล่นอย่างไร มีอะไรให้วิเคราะห์ได้บ้าง ก็ต้องว่ากันไปตามปัจจัยที่เข้ามากระทบด้วย สหามรบในวงการหุ้น คนที่มีกลยุทธ์ที่ฝึกมาอย่างดี หรือ มีความชำนาญเชี่ยวชาญในเชิงลบมากๆ เท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างดี... เดียวนี้ แคร่รุ่นดีๆ หน่อยๆ ยังจะเอาตัวเกือบไม่รอด หรืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับ สตี้นยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง เขียนแคไหน ก็เคยพลาดด้วยกันทั้งนั้น... เขียนอาจจะเจอเขียนด้วยตนเองก็ได้ในวงการนี้ ใครดีใครอยู่ประมาณนั้นแหละ... แล้วยังอย่างนะครับ นอกจากน้ำเขียวแล้วที่เราจะไม่ขวางเรือ อาจจะมีเรื่องของ “ข้างชนข้าง” ด้วยนะครับ ที่เราไม่ควรเข้าไปยุ่ง ซึ่งก็หมายถึง เขียนปะทะกันกับ เขียน ไม่ว่าจะแย่งหุ้น หรือหักหลังกันอะไรก็ตาม ถ้าเราเข้าไปอยู่กลางวงแล้วละก็ ไม่ต่างอะไรกับการเป็นเหย้าแพรก... เพราะถ้า ข้างชนข้าง เหย้าแพรกก็แหลกราน... มีโอกาสจับตัวสูงนั่นเอง

ดูตามเกม... ก็เรียกว่า ขึ้นแรงขึ้นเขียวพอดูเลยแหละครับ ถ้าคิดจากการขึ้นมาจาก 1.20 หรือ 1.30 ก็ตาม... แต่ถ้าว่า จะมั่นใจได้มากไหม ที่จะไปต่อ อันนี้ขอไม่ตอบ ก็แค่ว่ากันตามเทคนิคไว้เท่านั้น

แนวรับ : ... 1.78-1.70 หรือ ยืน 1.80 ก็ตามน้ำได้ (หลุด 1.60 Cut Loss)

เป้าหมาย : ... 1.95-2.0 มองตรงนี้ก่อน แล้วถ้ายืน 1.95 ได้จริง มองไกลได้

Price Chart...(HYDRO)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น HYDRO... จริงๆ ถ้าเอาเครื่องมือของการอ่านแนวโน้มนั้น เราอาจจะเห็นว่า ราคาห่างจาก SMA25days มามากพอสมควร เกรงว่าจะมีการปรับลงมาหาเส้น SMA ดังกล่าวหรือไม่... แต่ถ้าดูประวัติ เห็นการขึ้นต่อเนื่องเลยก็มี ดังนั้น เรื่องแนวโน้มขาลง ที่จะไปแล้วนั้น การขึ้นก็อาจจะขึ้นแรงๆ ต่อเนื่องได้ หรือน่าจะต้องขึ้นมาทดสอบระดับ 2 ใน 3 ของขาลงที่ผ่านมา ซึ่งนั่นก็คือ น่าจะมีการทดสอบระดับ 1.95 ได้ หรือระดับพื้นที่ 1.95-2.00 น่าจะมีการถูกทดสอบได้ และถ้าเป็นไปตามที่กล่าวนี้ เราจะดูที่ระดับ 1.95 ว่าจะยืนได้อย่างมั่นคงหรือไม่ ถ้าได้มั่นคง หรือไม่ต่ำกว่าอีกเลย เราก็จะมองเป้าหมายที่ High เดิมแถวๆ 2.30 ต่อไป

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน